



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 21 พฤษภาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25422

Col.Inch: 29.58 Ad Value: 62,118

หัวข้อข่าว: ปปท.ร่วมวงคุยทูลจริตงบบปลุกป่า

หน้า: 1(บน), 13

PRValue (x3): 186,354

คลิป: สีส

ปปท.ร่วมวงคุย ทูลจริตงบบปลุกป่า

ร่วมวงสอบคุยทูลจริต งานงบบเกือบ 16 ล้านบาท “โครงการปลุกป่า” แก่งกระจาน เพชรบุรี ป.ป.ท. ส่งชุดปฏิบัติการ **♦ อ่านต่อหน้า 13**

ปลุกป่า

□ ต่อจากหน้า 1

บินสำรวจทางอากาศ แปลงปลุกป่า เทียน จีพีเอส-ภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศย้อนหลัง พร้อมเล็งประสาน กรมอุทยานฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมพิสูจน์ อายุพันธุ์ไม้ หาพิรุณประกอบสำนวนเอาผิดพวกฉ้อฉล

จากกรณี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ มอบหมายให้ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 จนครปฐม ตรวจสอบข้อเท็จจริง “โครงการปลุกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เฉลิมพระเกียรติฯ” เนื้อที่ 4,200 ไร่ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เพื่ออนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ 15,960,000 บาท ช่วงระหว่างปี 2555-2556 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบปลุกป่าจริง แต่ปลุกไม่ตรงตามแปลงที่ได้ขออนุมัติ อีกทั้งปลุกไม่ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว 4 ราย เอกชน 8 ราย พนักงานสอบสวนดีเอสไอ จึงสรุปสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกาะติดรายงานสถานการณ์ เพื่อร่วมไขความจริง นำเสนอสังคมอย่างค่อเนื่องด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ทีม

ข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ โครงการปลุกป่าฯ แล้ว โดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ จาก ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 7 เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการฯ นี้ว่า มีมูลความผิดหรือไม่

มีรายงานว่า ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 7 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกับใช้ภาพถ่ายแผนที่พื้นที่แก่งกระจาน กำหนดจุดเพื่อบินสำรวจพื้นที่ป่าแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน และ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี พร้อมตรวจพิกัดจีพีเอส บริเวณพื้นที่แปลงปลุกป่า ซึ่งโครงการฯ นี้ อาจมีข้อพิรุณ หลังมีกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้เป็นพื้นที่แปลงปลุกป่า ทั้งที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีสภาพเป็นเขตภูเขาสูงชันโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ไม่มีการดำเนินการพื้นที่ปลุกป่าตามที่ระบุในโครงการ

หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 7 จะรวบรวมหลักฐาน ทั้งภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ ย้อนหลังไปในปี 2554 ก่อนประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเข้าร่วมตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่ปลุกในแปลงปลุกป่า รวมถึงอายุ เพื่อเปรียบเทียบกับที่ปลุกอยู่ในแปลงปลุกป่า ทั้ง 4 แปลง สำหรับประกอบสำนวนคดีต่อไป.